

## BÁO CÁO

**Thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024; kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh (Lĩnh vực Kinh tế - ngân sách)**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh. Trên cơ sở Báo cáo số 1151/BC-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024; Báo cáo số 889/BC-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2023 công tác năm 2023 của UBND tỉnh An Giang; Báo cáo số 930/BC-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) HĐND tỉnh. Qua kết quả giám sát, ý kiến cử tri, ý kiến thảo luận Tổ đại biểu, thảo luận, góp ý của ủy viên Ban Kinh tế - ngân sách, Ban Kinh tế - ngân sách trình HĐND tỉnh ý kiến như sau:

### **1. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết về kinh tế - xã hội năm 2023:**

Kinh tế - xã hội năm 2023 diễn ra trong bối cảnh kinh tế cả nước tăng trưởng chậm lại do sự thu hẹp của ngành công nghiệp và hoạt động xuất khẩu sụt giảm. Giá cả xăng dầu, chi phí sản xuất, sinh hoạt, vận tải tăng cao ảnh hưởng đáng kể đến đời sống của người dân. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự quyết tâm của toàn bộ hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân, trong năm qua kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế tỉnh An Giang năm 2023 vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh, đạt mức cao so với kế hoạch đề ra. Nông nghiệp tăng trưởng ổn định, chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng khá, khu vực dịch vụ phát triển mạnh mẽ, nhất là trong các dịp Lễ, Tết. Các hoạt động thương mại, dịch vụ, nhu cầu đi lại, hoạt động văn hóa, xã hội nhộn nhịp, sôi động. Trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh được đảm bảo.

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh An Giang năm 2023 có nhiều khởi sắc và tăng trưởng đáng kể, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2023 ước đạt



7,34%, đạt kế hoạch đề ra (7,0 - 7,5%); ước thực hiện năm 2023 đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó có 03 chỉ tiêu vượt, 11 chỉ tiêu đạt và 01 chỉ tiêu chưa đạt. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục có chuyển biến, chất lượng và hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân có bước phát triển. Hạ tầng nông thôn từng bước được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, gắn liền với kết quả tích cực từ việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Về cơ cấu kinh tế: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 34,22%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 16,26%; khu vực thương mại và dịch vụ chiếm 46,01%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 3,5%.

Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của tỉnh có nhiều khởi sắc, đạt ở mức cao so với kế hoạch và chỉ tiêu của HĐND tỉnh đề ra. Khu vực công nghiệp và xây dựng, khu vực dịch vụ tăng trưởng mạnh. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đang chuyển dần sang sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước. Kết quả này cho thấy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh An Giang phù hợp với bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của cả nước.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, tỉnh An Giang đã chủ động ban hành kế hoạch thực hiện với các nhiệm vụ trọng tâm như: Khôi phục, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và huy động nguồn lực xã hội, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, khôi phục và ổn định thị trường lao động, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân. Khẩn trương thực hiện các dự án được bố trí vốn từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (tổng cộng có 05 dự án).

Ban Kinh tế - ngân sách cơ bản nhất trí với những kết quả đạt được trong năm 2023 được nêu trong Báo cáo số 1151/BC-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, Ban Kinh tế - ngân sách nhận thấy vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm như sau:

- Tình trạng khan hiếm nguồn cát như hiện nay dễ dẫn đến các hoạt động khai thác trái phép, khai thác quá trữ lượng cho phép. Do đó, cần có giải pháp quản lý chặt chẽ, hiệu quả đối với nguồn tài nguyên này.



- Tình hình sạt lở bờ sông diễn biến phức tạp ở một số địa phương cùng với tác động của biến đổi khí hậu ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của người dân.

- Vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường các bãi rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh còn chậm trong khi đây là vấn đề bức xúc, đang được xã hội đặc biệt quan tâm, cử tri đã nhiều lần phản ánh.

- Cần cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại; nâng cao chất lượng và giá trị các sản phẩm đặc thù của tỉnh; tạo cơ chế thông thoáng, hiệu quả, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả đầu tư công...

- Tình trạng điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh còn diễn ra nhiều lần gây khó khăn cho công tác quản lý, phân bổ vốn trong kế hoạch đầu tư công.

- Tình trạng chuyển nguồn ngân sách sang năm sau còn rất lớn; việc chậm thực hiện và giải ngân không kịp thời làm mất đi cơ hội và gây ra tình trạng lãng phí vốn.

- Việc xử lý các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX theo các Báo cáo kết quả kiểm toán chưa được thực hiện dứt điểm.

Từ những vấn đề trên, Ban Kinh tế - ngân sách nhận thấy tại kỳ họp này cần thảo luận, phân tích, đánh giá kỹ hơn nhằm có những giải pháp tích cực để công tác chỉ đạo, điều hành đạt hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi để thực hiện tốt hơn trong những năm sau.

## **2. Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024:**

Ban Kinh tế - ngân sách cơ bản thống nhất với các đánh giá về thuận lợi, khó khăn; các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, Ban kinh tế - ngân sách đề nghị UBND tỉnh quan tâm một số nội dung đã được nêu ở phần đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2023 và kiến nghị một số nội dung sau:

- Tiếp tục cơ cấu lại các khu vực nông nghiệp, dịch vụ nhất là những ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, giá trị cao gắn với phát triển thị trường, bảo đảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ, xây dựng thương hiệu; bảo đảm an ninh lương thực và đẩy mạnh xuất khẩu nông sản.

- Tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho các nhóm sản phẩm chủ lực. Đẩy mạnh cơ cấu lại, phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.



- Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, quan tâm thu hút các dự án lớn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, dự án liên kết vùng.

- Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, nâng cao tính sẵn sàng, tính khả thi, khả năng triển khai thực hiện dự án...; kiên quyết loại bỏ những dự án không thật sự cần thiết, không để tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc đề xuất quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án... Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ đầu năm.

- Giải quyết các điểm nghẽn, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, nhất là vấn đề pháp lý, thị trường đầu ra, khả năng tiếp cận, năng lực hấp thụ vốn và lao động. Tập trung cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính chưa thực sự phù hợp nhằm tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi khai thác khoáng sản trái phép, khai thác quá trữ lượng cho phép, ảnh hưởng môi trường.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện xử lý dứt điểm các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX theo các báo cáo kiểm toán tại địa phương.

- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phong trào khởi nghiệp.

- Tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình, thông tin và có giải pháp, phương án ứng phó kịp thời trong công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn bảo vệ sản xuất; theo dõi sát sao tình trạng sạt lở bờ sông, có biện pháp di dời khẩn cấp, bố trí chỗ ở và chính sách hỗ trợ kịp thời cho người dân bị thiệt hại.

### **3. Kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) HĐND tỉnh (lĩnh vực Kinh tế - ngân sách):**

Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành 84 Nghị quyết thuộc lĩnh vực Kinh tế - ngân sách, trong đó có 33 nghị quyết quy phạm pháp luật và 51 nghị quyết cá biệt.

Qua rà soát, Ban Kinh tế - ngân sách nhận thấy sau khi HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết thuộc lĩnh vực Kinh tế - ngân sách, UBND tỉnh có các văn

bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện hoặc giao cơ quan chuyên môn tổ chức hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các nghị quyết theo đúng quy định. Quá trình thực hiện, UBND tỉnh có chỉ đạo các ngành chủ động rà soát, kịp thời phát hiện những quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp, đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ phù hợp với quy định pháp luật.

Nhìn chung, công tác triển khai các nghị quyết được UBND tỉnh quan tâm thực hiện, tuy đôi lúc chưa kịp thời nhưng cơ bản đảm bảo theo quy định.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024; kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) HĐND tỉnh (lĩnh vực Kinh tế - ngân sách). Ban Kinh tế - ngân sách kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND-Huy.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Duy Toàn**